

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ทักษะการเล่นไวโอลิน และเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ และวิธีการสอนแบบสาธิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ที่เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลิน และเจตคติต่อการเรียนไวโอลินฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ชันชสิริ อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้โอกาสในการทำการวิจัยในครั้งนี้ ที่ดูแล กำกับ ติดตาม ซึ่งความกระตือรือร้น ให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แนะนำความรู้ ซึ่งแนะนำแนวทาง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยความเมตตาจนสามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ นางเพ็ญภรา รุจิภาสกุล นางสุกฤตา จันทอรุคตมมาศ นายภูริหมวดเมือง นายเรืองศักดิ์ ศรีสกุลรุ่งเรือง นายอภิรักษ์ สำเภาน้อย ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือเนื้อหาในการทำวิจัยให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่ 5 ที่ให้กำลังใจ ช่วยเหลือในการแจ้งข่าวสารให้กันและกันตลอดมา เป็นความประทับใจและเป็นความทรงจำที่ติดลบไป คณะครูคณาจารย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย ขอขอบคุณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนและการทำแบบประเมินด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่ง

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณลุงทองคำ วิรัตน์ ที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ ให้แก่ผู้วิจัยตลอดมาจึงส่งผลให้ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในครั้งนี้จนสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่อรพิน ทรัพย์สุนทร ที่เป็นทั้งพ่อและแม่ได้ดีที่สุด เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิต คอยสนับสนุนในทุกเรื่องราวในชีวิตของผู้วิจัย เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผู้วิจัยนั้นได้มีแรงใจในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ในใจในความทรงจำเสมอมา ที่เป็นต้นแบบ เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นบุญวาสนาของผู้วิจัยที่เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อ คุณพ่อกับรับรู้ได้ และภูมิใจในความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของผู้วิจัยในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภัทธิศ ทรัพย์สุนทร